

**ผลงานดีเด่น ความภูมิใจ และการไปเข้าร่วมอบรม
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2564**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	รางวัลที่ได้รับ / เข้าร่วมอบรม	หมายเหตุ
1	นางสาวสุภา สี่แก้ว	- เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการการ กลั่นกรองและประเมินผลการปฏิบัติงาน วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 ณ โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า	
2	นางชุลีวัลย์ เรืองเนียม	- ได้รับรางวัลบุคคลรัก ศรีทธา และเสียสละอุทิศตน ใน วิชาชีพเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา - เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการการ กลั่นกรองและประเมินผลการปฏิบัติงาน วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 ณ โรงเรียนเตรียม อุดมศึกษาน้อมเกล้า - เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฏิบัติงาน การเงินและพัสดุโรงเรียนสู่มีอาชีพ" ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564	
3	นายจิระยุทธ แสงโชคานนท์	- เป็นผู้ดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นอายุ 14 ปี ประเภททั่วไป	
4	นางสาวจันทิมา พูลประเสริฐ	- ได้รับรางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปีการศึกษา 2563 - เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการการ กลั่นกรองและประเมินผลการปฏิบัติงาน วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 ณ โรงเรียนเตรียม อุดมศึกษาน้อมเกล้า - ศึกษาดูงานในด้านการเรียนการศึกษาต่อของ นักเรียน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	รางวัลที่ได้รับ / เข้าร่วมอบรม	หมายเหตุ
5	นางสาวจารุณี คำใส	- ศึกษาปฏิบัติงานในด้านการเรียนการสอนการศึกษาคู่ของนักเรียน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขต EEC	
6	นางสาวเพ็ญศิริ ศรีชมภู	- เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการการกลั่นกรองและประเมินผลการปฏิบัติงาน วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า - ศึกษาปฏิบัติงานในด้านการเรียนการสอนการศึกษาคู่ของนักเรียน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขต EEC	
7	นางภรณ์ทิพย์ ธรรมเลิศสกุล	- เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการการพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2	
8	นางสาวภารดี เกียรติวิชัย	- เข้าร่วมการอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ประกอบการสอนทางด้านวิทยาการคำนวณสำหรับวิชาชีพครู ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	
9	นางสาววรรณพร มิตรยิ้ม	- ได้รับรางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปีการศึกษา 2563	
10	นางสาววลัยภรณ์ อาดำ	- ได้รับรางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปีการศึกษา 2563 - เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการการกลั่นกรองและประเมินผลการปฏิบัติงาน วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า	
11	นางสาวศิขริน ศิริวิชัย	- ศึกษาปฏิบัติงานในด้านการเรียนการสอนการศึกษาคู่ของนักเรียน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขต EEC	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	รางวัลที่ได้รับ / เข้าร่วมอบรม	หมายเหตุ
12	นายวีระ ประดิษฐ์สุวรรณ	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมการอบรมโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รหัสหลักสูตร 56037 - เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการการกลั่นกรองและประเมินผลการปฏิบัติงาน วิทยาลัยนานาชาติตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า - เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ "ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 	
13	ว่าที่ ร.ต.วีระเชน ชินศักดิ์ชัย	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมแผนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร - เข้าร่วมการอบรมโครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.กลุ่มนักเรียน ณ โรงเรียนสตรีวิทยา2 - ศึกษาดูงานในด้านอาคารสถานที่และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา เพื่อสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน และโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 	
14	นางสุมาลี โชคชนะ	<p>เข้าร่วมการสัมมนาและอบรมบุคลากรผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 "โปรแกรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ปฏิบัติการ CODING 2020 และหลักสูตรการสร้างนวัตกรรมยุค 5G"</p> <ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ "ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี" 	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	รางวัลที่ได้รับ / เข้าร่วมอบรม	หมายเหตุ
15	นางสาวสรชา โภเสยะโยธิน	- ได้รับรางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปีการศึกษา 2563	
16	นางสาวอัญชลี ราชภักดี	- เป็นผู้ดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดร้องเพลงสากล (Singing Contest) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ด้วยคะแนน 75 คะแนน ณ โรงเรียนราชวินิตมัธยม	
17	นางอุไรวรรณ นูนานปี	- เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
18	นายศุภเชษฐ์ วงษ์ทองปลิว	- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "เด็กดี วิถีคุณภาพ" ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า - ศึกษาดูงานในด้านการเรียนการศึกษาคู่ของนักเรียน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขต EEC	
19	นายธรรมรัตน์ อำพลศักดิ์	- เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฏิบัติงานการเงินและพัสดุโรงเรียนสู่มีอาชีวะ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	
20	นางสาวสุภัชชา ศรีชะอุ่ม	- ได้รับรางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปีการศึกษา 2563 - เข้าร่วมการอบรมโครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องการประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ประกอบการสอนทางด้านวิทยาการคำนวณสำหรับวิชาชีพครู ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ "ชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2	
21	นายภาณุพงศ์ ม่วงเขียว	เป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้แก่นักเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเพิ่มผลสัมฤทธิ์มาตรฐานระดับชาติ	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	รางวัลที่ได้รับ / เข้าร่วมอบรม	หมายเหตุ
		O-NET รายวิชาสังคมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนศรีพฤฒา	
22	นายชาตินัย มะมา	- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "เด็กดี วิถีคุณภาพ" ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า	
23	นางสาวสุภารัตน์ พัฒนแหวน	- ได้รับรางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปีการศึกษา 2563	
24	นายชนะภูมิ อินนอก	- ได้รับรางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปีการศึกษา 2563 - เป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้กับนักศึกษา สาขาวิชา ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในหัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศใน ภาษาไทยปัจจุบัน ยุค4.0" - ศึกษาดูงานในด้านอาคารสถานที่และบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา เพื่อสถานศึกษาเป็น สังคมแห่งการเรียนรู้ ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน และโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง	
25	นางสาววิชุดา แสงวันดี	- ได้รับรางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปีการศึกษา 2563 - ศึกษาดูงานในด้านการเรียนการสอนต่อของ นักเรียน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขต EEC	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	รางวัลที่ได้รับ / เข้าร่วมอบรม	หมายเหตุ
26	นางสาวณัฐชยา บุญประสงค์	- เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฏิบัติงานการเงินและพัสดุโรงเรียนสุ่มี้อาชีพ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	
27	นายสมคิด เรือนคำ	- เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรู้ ยุค 4.0 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต2	
28	นายณรงค์ เหล่าวอ	- เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรู้ ยุค 4.0 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต2 - เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "เด็กดีวิถีคุณภาพ" ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า - เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหนองจอก สำนักงานเขตหนองจอก	
29	ว่าที่ ร.ต.ณัฐฐิณันท์ โยมงาม	- เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรู้ ยุค 4.0 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต2 - เข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ (Assistant Leader Trainers Course : A.L.T.C.) - ศึกษาดูงานในด้านอาคารสถานที่และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา เพื่อสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน และโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	รางวัลที่ได้รับ / เข้าร่วมอบรม	หมายเหตุ
		<ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาดูงานในด้านอาคารสถานที่และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา เพื่อสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และรับพรณไม้ ณ โรงเรียนวังสมบูรณ์ 	
30	นางสาวนันทิดา บุตรน้ำเพชร	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการการกลั่นกรองและประเมินผลการปฏิบัติงาน วิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า - เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฏิบัติงานการเงินและพัสดุโรงเรียนสู่มีอาชีพ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 	
31	นายรัชชัย ยอดจันทร์	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับรางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปีการศึกษา 2563 - เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรู้ ยุค 4.0 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต2 - เป็นผู้ดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า - เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา แอนด์บอลระดับพื้นฐาน กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	รางวัลที่ได้รับ / เข้าร่วมอบรม	หมายเหตุ
		<ul style="list-style-type: none"> - เป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้แก่นักเรียนในโครงการ "เด็กไทยไร้พุง" ณ โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ - เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหนองจอก สำนักงานเขตหนองจอก 	
32	นางสาวปริยากร ธนาภาวราโชติ	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรู้ ยุค 4.0 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต2 	
33	นางสาวมาลินี รัตนภักดิ์	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรู้ ยุค 4.0 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต2 - ศึกษาดูงานในด้านการเรียนการศึกษาคู่ของนักเรียน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขต EEC 	
34	นางสาวณิชารีย์ นาคะเสนีย์	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรู้ ยุค 4.0 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต2 	
35	นายเลิศศักดิ์ นันนวน	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรู้ ยุค 4.0 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต2 - เป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้แก่นักเรียนในกิจกรรมสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนวัดประหาระปิอธรรม 	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	รางวัลที่ได้รับ / เข้าร่วมอบรม	หมายเหตุ
36	นายณฤชาติ หมะโอะ	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรู้ ยุค 4.0 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต2 - เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฏิบัติงานการเงินและพัสดุโรงเรียนสุ่ม่ออาชีวะ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 	
37	นางสาวปณิตพัฒน์ นันทสมบัติ	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรู้ ยุค 4.0 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต2 - เข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) 	
38	นางสาวกชกร แต่งสมุทร	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรู้ ยุค 4.0 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต2 - เข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) - เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสำรวจและตรวจนับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำที่มีตัวอยู่จริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต2 	
39	นางสาวนาฏยา มาเข้ม	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรู้ ยุค 4.0 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต2 	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	รางวัลที่ได้รับ / เข้าร่วมอบรม	หมายเหตุ
40	นางสาวกิงแก้ว สังข์ทิพย์	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรู้ ยุค 4.0 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต2 - เป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้กับนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในหัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในภาษาไทยปัจจุบัน ยุค4.0" - เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสำรวจและตรวจนับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ ลูกจ้างประจำที่มีตัวอยู่จริง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต2 	
41	นางสาวสุกัญญา สครรัมย์	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรู้ ยุค 4.0 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต2 - เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการการพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 	
42	นางสาวอรษา เกิดสันต์	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครูในการจัดการเรียนรู้ ยุค 4.0 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต2 	
43	นายธวัชชัย ฤทธิรงค์	<ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาดูงานในด้านอาคารสถานที่และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา เพื่อสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน และโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง - ศึกษาดูงานในด้านอาคารสถานที่และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา 	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	รางวัลที่ได้รับ / เข้าร่วมอบรม	หมายเหตุ
		เพื่อสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และรับ พรณไม้ ณ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม และสถานี เพาะชำกล้าไม้	
44	นางสาวสลิลทิพย์ แป้นปาน	- เข้าร่วมการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้นความรู้ เบื้องต้น (B.T.C.)	
45	นางสาวสมฤทัย ภูน้ำย่อย	- เข้าร่วมการสัมมนาและอบรมบุคลากรผู้สอนวิชา คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 "โปรแกรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับ หลักสูตรวิทยาการคำนวณ ปฏิบัติการ CODING 2020 และหลักสูตรการสร้างนวัตกรรมยุค 5G"	
46	นายชาคริต นุณานปี	- ได้รับรางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปีการศึกษา 2563 - เป็นผู้ดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 รุ่นอายุ 14 ปี ประเภททั่วไป	
47	นายสาริต เฟื่องอร่าม	- ศึกษาดูงานในด้านอาคารสถานที่และบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา เพื่อสถานศึกษาเป็น สังคมแห่งการเรียนรู้ ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน และโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง - ศึกษาดูงานในด้านอาคารสถานที่และบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา เพื่อสถานศึกษาเป็น สังคมแห่งการเรียนรู้และรับพรณไม้ ณ โรงเรียนวัง สมบูรณ์วิทยาคม และสถานีเพาะชำกล้าไม้	